

Số: 34/BC-UBND

Bình Lãng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO**

**Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021**  
(*Trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXV*)

### **PHẦN THỨ NHẤT**

**Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021**

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

**1. Về chỉ đạo, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và ban hành các văn bản chỉ đạo.**

Quán triệt, tuyên truyền đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đến cán bộ, công chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý trí và hành động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận và triển khai thực hiện trên 1000 văn bản đến từ Trung ương, tỉnh, huyện, các phòng, ban của huyện, của Đảng ủy, HĐND xã. Ban hành 350 văn bản các loại để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện Đảng ủy và HĐND xã; chỉ đạo các ban, ngành của địa phương thực hiện trên các mặt công tác (trong đó có 185 quyết định; 30 báo cáo; 52 công văn; 17 tờ trình; 35 thông báo; 27 kế hoạch và 02 phương án).

#### **2. Về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật**

Bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền. Chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa chủ động triển khai các mục tiêu trung, dài hạn. Các thành viên UBND xã đã phát huy trách nhiệm tập thể và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác giải quyết, thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND xã.

Để thực hiện tốt chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND xã đã bám sát chương trình

công tác hàng tháng, quý và năm 2021, tập trung các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã đã tích cực làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng, ban ngành của huyện, tăng cường kiểm tra tình hình sản xuất, dân sinh, tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn xã, tích cực thực hiện công tác đối thoại, tập trung giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề quan trọng đều được tập thể bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các phiên họp thường kỳ của UBND xã được tổ chức nghiêm túc để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho công tác tháng, quý tiếp theo. Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp có nhiều tiến bộ. Sau mỗi cuộc họp, hội nghị Chủ tịch UBND xã đều có kết luận, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức thuộc UBND xã quản lý, trưởng ban Thú y, Trưởng thôn, Trưởng trạm Y tế, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp triển khai thực hiện.

### **3. Công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã.**

UBND xã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, giữ mối quan hệ chặt chẽ với thường trực HĐND, MTTQ xã trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã, các kỳ họp HĐND xã. Kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri. Chuẩn bị tốt các nội dung làm rõ những kiến nghị trong việc giám sát và ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ xã. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

### **4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định và quy chế làm việc.**

Tập thể lãnh đạo UBND xã luôn đoàn kết thống nhất cao. Trong quan hệ giữa cá nhân và tập thể luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn kịp thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không có đoàn kết xuôi chiều. Quan hệ giữa người đứng đầu với cấp dưới và cấp ủy cùng cấp được thực hiện đúng quy chế, dân chủ trong điều hành, trong công tác cán bộ, trong quyết định các công việc, nhiệm vụ của UBND xã. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ.

### **5. Cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính**

Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, công nghệ thông tin; Chỉ đạo Bộ phận một cửa duy trì hoạt động đảm bảo theo đúng quy định; Thực hiện niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Thường xuyên kiểm tra, uốn

nắn, giải quyết các tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính ở địa phương, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã.

Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nguyên tắc làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình đối với một số cán bộ, công chức chuyên môn, đơn vị còn chậm trễ hoặc tham mưu, đề xuất với UBND xã chưa đảm bảo chất lượng. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc đến thủ trưởng các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính về quy chế làm việc của UBND xã.

## **6. Công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch Covid - 19 và những ảnh hưởng của dịch bệnh đến phát triển KT - XH của địa phương.**

### *a. Công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid - 19*

Nhận thức được mối nguy hại của dịch bệnh Covid-19 có tính chất lây lan mạnh và có thể gây thiệt hại về người cũng như ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm 2021 UBND xã Bình Lăng tiếp tục tập trung cao thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, cụ thể:

Ngay sau khi có thông tin ca mắc Covid-19 ở thành Phố Chí Linh được phát hiện tại Nhật Bản. Ngày 29/01/2021 Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, triển khai thực hiện phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ. Kiện toàn tổ tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Triển khai kế hoạch phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác truy vết, rà soát, báo cáo tổ chức xét nghiệm, cách ly tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”; Tổ chức phun thuốc khử khuẩn thường xuyên tại công sở, Trạm y tế, Nhà văn hóa 2 thôn, điểm chợ cóc.

Kiện toàn và giao nhiệm vụ cho tổ Covid cộng đồng thực hiện việc khai báo y tế đến từng hộ gia đình. Với 26 tổ và 78 thành viên tham gia mỗi tổ phụ trách từ 50 -60 hộ gia đình. Tuyên truyền người dân từ nơi khác về phải khai báo y tế, những người có biểu hiện ho, sốt phải đến trạm y tế để được tư vấn

Công tác tuyên truyền: Thông qua các tổ chức trong hệ thống chính trị, đài truyền thanh xã tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch, phát động tham gia phòng, chống dịch nâng cao ý thức phòng, chống dịch thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về 5 K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, khai báo y tế). Yêu cầu nhân dân hạn chế đi lại, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, hạn chế đến nơi đông người. Đài truyền thanh tiếp âm đài cấp trên 5 ca/ngày và phát hành các tin bài tuyên truyền phòng, chống dịch ở địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy và Quyết định số 570 của UBND tỉnh Hải Dương về cách ly xã hội tỉnh Hải Dương trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. UBND xã quyết định thành lập 04 điểm chốt, với tổng cộng 41 người tham gia trực chốt. Đồng thời rào chắn 06 lối đi không cần thiết, bến đò Lạng dừng hoạt động.

Ngày 08 tháng 02 năm 2021 xã tiến hành thành lập 01 khu cách ly tập trung dự phòng tại trường Mầm Non với 10 phòng cách ly được 80 người, quyết định thành lập các bộ phận điều hành khu vực cách ly tập trung của xã.

Ngày 21 tháng 02 năm 2021 phát hiện 01 ca Nghi mắc Covid-19. Theo sự chỉ đạo của huyện xã đã tiến hành phong tỏa 02 khu vực nơi bệnh nhân thường trú và nơi làm việc. Lập 02 chốt với 14 người tham gia phong tỏa chặt, tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại 02 khu vực, phối hợp với Trung tâm y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 617 trường hợp.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch: Các chốt canh gác cơ bản đảm bảo tốt, kiểm soát người ra, vào chốt theo quy định. 6 tháng đầu năm đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 15 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 (trong đó: xử phạt cảnh cáo 03 trường hợp, xử phạt ra đường không cần thiết 01 trường hợp; xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng 11 trường hợp), với tổng số tiền phạt là: 11.000.000đ.

Kết quả giám sát phòng, chống dịch 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn xã có 06 trường hợp F1; 92 trường hợp F2 và 265 trường hợp F3. Các trường hợp đã được hướng dẫn, tổ chức cách ly y tế đảm bảo theo quy định. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2021 các trường hợp F1; F2; F3 đã hoàn thành việc cách ly y tế an toàn.

Triển khai thực hiện tốt công tác khai báo y tế trong nhân dân. Đồng thời quản lý chặt chẽ, thường xuyên, đầy đủ đối với các công dân từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch trong nước trở về địa bàn xã.

Tham mưu cho Ủy ban bầu cử xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp với UBMTTQ xã phát động toàn dân ủng hộ quỹ phòng chống dịch, kết quả đã vận động được rất nhiều tập thể, hộ gia đình và cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là: 99.540.000đ, trong đó:

+ Số tiền ủng hộ trực tiếp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã (qua UBMTTQ) là: 41.200.000đ và đã nộp vào Kho bạc nhà nước theo quy định.

+ Số tiền ủng hộ trực tiếp cho lực lượng trực chốt là: 58.340.000đ (Đã chi hỗ trợ cho những người trực chốt).

Ngoài ra các tập thể, cá nhân còn ủng hộ nhiều vật chất khác như khẩu trang; nước ngọt, nước sát khuẩn, nước lọc, kẹo bánh, mì tôm...

Tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng là lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người bán hàng thiết yếu, lái

xe... Kết quả qua 03 đợt tiêm phòng đã có 106 người đủ điều kiện và thực hiện tiêm phòng đảm bảo an toàn.

Kết quả công tác phòng dịch của xã đảm bảo an toàn tuyệt đối.

#### *b. Những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.*

Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp làm cho nền kinh tế của cả nước nói chung và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bình Lăng nói riêng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, tác động trực tiếp đến một số ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể như sau:

- Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống tại chỗ, vận tải phải dừng hoạt động, mức bán lẻ hàng hóa một số mặt hàng đạt thấp do tâm lý người dân ngại mua sắm tại những nơi công cộng do lo ngại dịch bệnh lây lan. Có thời điểm một số mặt hàng nông sản giá thấp, không tiêu thụ được như: Su hào, bắp cải, dưa hấu...

- Một số công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của việc xuất khẩu đầu ra sản phẩm.

- Một bộ phận lao động giảm thu nhập do công ty, doanh nghiệp thực hiện chế độ giảm giờ làm.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI**

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nhất định, kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

### **1. Lĩnh vực kinh tế**

Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm ước thực hiện: 120,1 tỷ đồng, đạt 42 % kế hoạch năm, tăng 3,4 % so với cùng kỳ năm 2020.

#### **a. Nông nghiệp:**

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện: 28,6 tỷ đồng, đạt 50,2 % kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Diện tích gieo trồng 193,1 ha, đạt 45,5 kế hoạch năm, tăng 7,1 ha so với vụ chiêm xuân năm 2020. Năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt 67 tạ/ha, tăng 3,0% kế hoạch (tăng 12 tạ/ha so với vụ chiêm xuân 2020). Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1223,4 tấn, đạt 52,3 kế hoạch năm, tăng 263,6 tấn so với vụ chiêm xuân 2020. HTX nông nghiệp đã nhận và cung ứng được 784 kg thóc giống các loại cho nông dân (theo chương trình hỗ trợ giá giống của UBND huyện), chỉ đạo nhân dân gieo cấy theo quy hoạch được 02 vùng tập trung, với tổng diện tích là: 14,1 ha. Triển khai mô hình cấy mạ khay bằng máy tại bãi rươi sông Thái Bình với diện tích là: 03 ha.

Công tác khuyến nông: Công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp đã trộn môi bả đánh chuột bằng thuốc sinh học để cấp phát cho nhân dân đánh chuột với số lượng thóc làm môi bả là 510 kg và 16,7 kg thuốc nguyên chất.

Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Chăn nuôi đã từng bước phục hồi và phát triển. Tổng đàn lợn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2021 là: 733 con.

Đàn trâu bò có 92 con (tăng 11 con so với cùng kỳ năm 2020); đàn chó có 309 con (giảm 96 con với cùng kỳ năm 2020); Đàn gia cầm có 14.020 con (tăng 955 con so với cùng kỳ năm 2020).

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân luôn được quan tâm chỉ đạo, toàn xã tiêm phòng cho đàn lợn được 100 con đạt 71,4% Kế hoạch, giảm 5,6% so với vụ xuân năm 2020; Đàn chó tiêm được 150 con đạt 48,5% kế hoạch, giảm 27% so với vụ xuân năm 2020; Đàn trâu bò tiêm được 80 con đạt 86,9% kế hoạch, tăng 0,5% so với vụ xuân năm 2020.

Nhận 04 lít thuốc sát trùng Hanmetin từ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp để thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường từ ngày 30/3-30/4/2021 phun ở những nơi công cộng như trụ sở UBND xã, 03 trường học và 02 điểm chợ tự phát mỗi tuần 01 lần. Đồng thời nhận và cấp phát 36 lít thuốc sát trùng Hanmetin cho các hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn để tiến hành phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Công tác xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

#### ***b. Tiểu thủ công nghiệp – giao thông – xây dựng:***

- *Về tiểu thủ công nghiệp:* Một số ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì hoạt động như may mặc, nghề mộc, cơ khí, xay sát..., tốc độ tăng trưởng khá.

- *Về giao thông:*

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở và ngăn chặn đối với một số hộ dân có hành vi vi phạm đến hành lang giao thông, thủy lợi. 6 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản yêu cầu tự tháo dỡ, giải tỏa đối với 02 trường hợp vi phạm về hành lang giao thông, thủy lợi, kết quả cả 02 trường hợp đã chấp hành tự tháo dỡ và trả lại hiện trạng mặt bằng đất như ban đầu.

Đôn đốc và yêu cầu đơn vị thi công đắp áp trúc lè đường, lấp biển báo chỉ dẫn đoạn đường từ Doanh trại Quân đội đến đường đi vào Chùa Linh Quang, xây dựng và triển khai kế hoạch trồng hoa đường trục xã đoạn từ Cầu Mai lên doanh trại Quân đội được trên 500m, hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổ chức cắm mốc tiêu lập kế hoạch mở rộng nâng cấp đoạn đường từ tỉnh lộ 391 đến Doanh trại quân đội.

Thường xuyên phối hợp với Hạt quản lý đê huyện Tứ Kỳ làm tốt công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm đến hành lang bảo vệ đê. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã không có trường hợp nào vi phạm đến hành lang bảo vệ đê đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật.

- *Về xây dựng:*

Thực hiện tốt công tác quản lý đối với các công trình xây dựng cơ bản do UBND xã làm chủ đầu tư. Đơn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà hiệu bộ trường Trung học cơ sở đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được cấp trên phê duyệt. Đơn đốc nhà thầu thi công hoàn thành nhà Hiệu bộ và lớp học 3 tầng trường Tiểu học đã bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng.

### **c. Dịch vụ**

Một số ngành dịch vụ vẫn duy trì và đáp ứng các loại sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và tiêu dùng của nhân dân.

**d. Thu khác** (Từ lương, công và thu nhập khác): Ước thực hiện 91,5 tỷ đồng.

### **e. Thu, chi ngân sách**

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã ước thực hiện: 4.857.484.000 đồng, đạt 67,68 % so với dự toán đầu năm.

Tổng chi ngân sách xã trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện 4.627.603.000 đồng, đạt 64,47 % so với dự toán đầu năm.

Chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán, đúng chế độ chính sách, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và ưu tiên chi cho hoạt động thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển.

### **g. Tài nguyên và môi trường**

*Về tài nguyên:*

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có sự chuyển biến tích cực, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh luật đất đai năm 2013. Tổ chức thống kê đất nông nghiệp của các hộ dân để phục vụ cho việc lập phương án giải phóng mặt bằng Điểm dân cư thôn Đông Phong; Điểm dân cư thôn Thượng Hải; Sân vận động trung tâm của xã. Quyết định thành lập tổ tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.

Hướng dẫn nhân dân làm thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu, trong 06 tháng đầu năm đã đề nghị UBND huyện xem xét 06 hồ sơ, kết quả đã có 05 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức họp và đề nghị xét cấp đất xen kẹt, đất dôi dư có thu tiền một lần cho 05 trường hợp, lập tờ trình chuyển mục đích 60 m<sup>2</sup> đất cây lâu năm sang đất ở trong khu dân cư cho 01 hộ. Xem xét xác nhận về nguồn gốc đất cho 14 trường hợp để làm các thủ tục chính, cấp đổi cấp lại, cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật đất đai. Trong 06 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính với 02 trường hợp vi phạm đất đai tự ý xây dựng nhà tạm trên diện tích đất nông nghiệp tổng số tiền phạt 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng), kết quả đã có 02 hộ đã chấp hành việc nộp phạt tiền vào ngân sách nhà nước.

Tổ chức rà soát bộ thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp, tiến hành thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021.

*Về môi trường:* Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường chung. Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ sản xuất đồ mộc, các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm số lượng nhiều phải có các biện pháp khắc phục làm giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Tiến hành phun dung dịch sát khuẩn tại khu vực công sở, các nhà trường, trạm y tế, nhà văn hóa thôn và các điểm chợ cóc.

Tổ chức cho lắp đặt 24 thùng chứa vỏ chai lọ và bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các xứ đồng. đôn đốc yêu cầu HTX dịch vụ thu gom rác thường xuyên xử lý bãi rác thải tập trung của xã đảm bảo vệ sinh môi trường trung, lập bản cam kết vệ sinh môi trường với các chủ trang trại.

## **2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội**

### ***a. Giáo dục và đào tạo***

Hoàn thành chương trình dạy và học cho học sinh năm học 2020-2021 đảm bảo đúng tiến độ. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt và học lực khá, giỏi ở các nhà trường đều tăng so với năm học trước.

Tập trung chỉ đạo Trường Mầm Non và Trường Tiểu học duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đồng thời phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường trung học Cơ sở phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các Trường đều được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mức độ 3.

Thực hiện cuộc vận động “Hai không” gắn với việc học tập và làm theo “tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”,

### ***b. Văn hóa, thông tin, phát thanh và thể dục thể thao***

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa năm 2021, kết quả toàn xã có 1593/1656 hộ đăng ký, đạt 96,2% (Trong đó Thôn Đông Phong có 618 hộ/642 hộ đăng ký, đạt 96,3%; thôn Thượng Hải có 975/1014 hộ đăng ký, đạt 96,1%).

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương được thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo kịp thời. Trong đó tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 6 tháng đầu năm đài truyền thanh xã đã phối hợp với ban tuyên giáo, các tổ chức chính trị - xã hội cho phát thanh tuyên truyền được trên 400 lượt tin bài các loại cùng với 480 lượt tiếp âm, phát sóng; kẻ vẽ, cắt dán được 76 khẩu hiệu, pa nô, băng zôn tuyên truyền; Tập trung tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các hoạt động lễ hội ở địa phương được chỉ đạo, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Kiện toàn, nâng cấp Trang thông tin điện tử của xã. Duy trì, cập nhật thường xuyên các hoạt động của địa phương lên trang thông tin điện tử của xã.



Về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao: Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển, số người tham gia câu lạc bộ cầu lông và tham gia đi bộ dưỡng sinh ngày càng đông. Trên địa bàn xã hiện nay có 03 câu lạc bộ cầu lông số lượng người tham gia câu lạc bộ Cầu lông ngày càng tăng lên. Chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ - Thể dục thể thao chi hội Người cao tuổi thôn Đông ngày càng được nâng lên.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã lần thứ IX.

### **c. Y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình**

- Công tác y tế: Duy trì công tác khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân. Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu và trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông các kiến thức về y học.

Trong 6 tháng đầu năm Trạm y tế xã đã tổ chức khám chữa bệnh cho 2.059 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế là: 970 lượt người. Số trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng là 100 trẻ. Trong đó, số trẻ được tiêm phòng đủ 08 loại vac xin là 50 trẻ, đạt 50%,

- Công tác Dân số KHHGD: Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về kiến thức y học, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. 6 tháng đầu năm tổng số trẻ em được sinh ra là 29 trường hợp, trong đó sinh con thứ 3 là 05 trường hợp, chiếm 17,2%. Tỷ số giới tính khi sinh là 61 nam/100 nữ; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là: 0,33%.

### **d. Lao động – Thương binh – xã hội**

Các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định của nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu được đảm bảo đúng chế độ chính sách (nhận và cấp phát 150 suất quà của Chủ tịch nước, 153 suất quà của tỉnh cho các đối tượng là thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, nhận và cấp phát 401 suất quà của UBND tỉnh, huyện, Đảng ủy - UBND xã; các tổ chức chính trị - xã hội cho các đối tượng là người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học nhân dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chỉ đạo hai thôn phối hợp với Hội người cao tuổi trao giấy chúc thọ và quà chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong dịp xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Hội đồng xác định, xác định lại mức độ khuyết tật đã xác định mức độ khuyết tật cho 18 đối tượng có đơn đề nghị. Đến nay toàn xã có 285 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Hướng dẫn các đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, người khuyết tật làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đảm bảo theo quy định. Hướng dẫn các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng cung cấp giấy tờ để đối chiếu hồ sơ chuẩn bị nâng mức trợ cấp vào tháng 7 năm 2021.

Xây dựng kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2021, tham mưu đề nghị UBND huyện tặng 02 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thăm tặng quà các cháu trường Mầm Non và 04 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Số người tham gia Bảo hiểm y tế đến tháng 5 năm 2021 là: 5275 người (đạt 89,04%), Bảo hiểm xã hội là 2310 người trong độ tuổi lao động (đạt 66%).

### **3. Công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội vụ, văn phòng**

#### **a. Quốc phòng**

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị ở địa phương. Bảo vệ thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2021. Tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án của Đảng ủy về nhiệm vụ QP - QSĐP giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch và Chương trình làm việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2021 bảo đảm chặt chẽ.

Tổ chức tiếp nhận 08 Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương, đăng ký vào ngạch Dự bị động viên theo quy định. Hoàn thành 08/08 chỉ tiêu giao quân đợt đầu năm 2021. Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 đối với 32/32 nam công dân sinh năm 2004 và rà soát nguồn SSNN đợt đầu năm 2021. Tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 trường hợp vi phạm Luật NVQS (*tính đến ngày 01/6/2021 mới có 02/05 trường hợp chấp hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính*).

Xây dựng, điều chỉnh các văn kiện, kế hoạch chuyên trạng thái SSCĐ; kế hoạch nhiệm vụ công tác QP- QSĐP; kế hoạch DQTV; kế hoạch công tác giáo dục chính trị và giáo dục phổ biến pháp luật đối với LLVT xã; kế hoạch phòng chống TT- TKCN; kiện toàn Hội đồng giáo dục QP- AN.

Xây dựng triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2021. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động ở xã; điều động lực lượng tham gia huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân Bình chủng do Ban CHQS huyện huấn luyện bảo đảm đúng đủ nội dung, quân số, an toàn tuyệt đối về người và VKTB; tham gia Hội thi báo cáo viên, kết quả đạt giải ba; Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ do UBND huyện tổ chức, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn.

Phối hợp với cán bộ chuyên môn Ban CHQS huyện tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 78 đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Duy trì nghiêm việc quản lý, sử dụng VKTB, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phục vụ huấn luyện đúng quy định.

### ***b. An ninh***

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình nhân dân cơ bản ổn định. Công an xã đã xây dựng, triển khai và thực hiện cơ bản tốt kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu và những ngày nghỉ lễ trong 6 tháng đầu năm 2021. Xây dựng và tổ chức thực hiện thành công kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về trật tự xã hội, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 06 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ vi phạm phát tờ rơi quảng cáo cho vay lãi; 02 vụ vi phạm về môi trường; 01 vụ vi phạm về đốt pháo nổ. Kết quả đã giải quyết xong 05/06 vụ, chuyển hồ sơ công an huyện giải quyết 01 vụ.

Tình hình tai nạn xã hội cơ bản ổn định, không có các tụ điểm cờ bạc, ma túy, số đề... Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã xảy ra 02 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 01 vụ so với 6 tháng đầu năm 2020). Công an xã đã xử lý xong 02 vụ theo đúng thẩm quyền.

Vận động nhân dân giao nộp Vũ khí vật liệu nổ, kết quả đã có 03 công dân đến giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Lập hồ sơ đưa 02 trường hợp vi phạm pháp luật vào giáo dục cảm hóa tại xã.

Tổ chức tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Phối hợp với Đội cảnh sát Giao thông trật tự, công an huyện Tứ Kỳ tuyên truyền trực tiếp về công tác đảm bảo TTATGT, ANTT cho trên 300 học sinh và giáo viên trường Tiểu học Bình Lãng. Công an xã tuyên truyền trực tiếp Nghị định số 137/NĐ/2020-CP về quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo nổ cho trên 200 học sinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Bình Lãng.

Phối hợp với Công an huyện làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho 1127 công dân.

Viết 07 bài tuyên truyền trong lĩnh vực phòng chống tội phạm phát trên đài truyền thanh xã.

### ***c. Công tác Tư pháp – Hộ tịch***

Thực hiện Chứng thực 1398 lượt văn bản các loại là bản sao các giấy tờ từ tiếng Việt; chứng thực 158 lượt chữ ký trong các văn bản do công dân tự lập và 11 hợp đồng giao dịch. Công tác chứng thực được thực hiện đúng theo Nghị định số 23/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đăng ký khai sinh cho 199 trường hợp (trong đó: đăng ký lại: 163 trường hợp, đăng ký lần đầu: 36 trường hợp); đăng ký kết hôn cho 08 cặp nam nữ (đăng ký lần đầu 07 cặp và đăng ký lại: 01 cặp); cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 67 công dân

(trong đó cấp để sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn là 09 công dân, cấp để sử dụng vào mục đích khác là 58 công dân); đăng ký khai tử cho 13 trường hợp (Đăng ký mới là: 11 trường hợp và đăng ký lại: 02 trường hợp); cải chính, bổ sung hộ tịch cho 03 trường hợp. Công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em được thực hiện tốt, 6 tháng đầu năm 2021 lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện xem xét cấp 40 thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn cấp thẻ cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định.

Phối hợp với công an xã lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

#### ***d. Công tác nội vụ, văn phòng, cải cách hành chính***

Công tác tổ chức quản lý cán bộ, công chức xã được thực hiện đúng quy định. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm đã làm hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND huyện xét và ra quyết định nâng lương thường xuyên cho 02 cán bộ, công chức và nâng lương trước thời hạn cho 01 công chức xã; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 cán bộ. Đề nghị chuyển xếp lương từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên cho 01 cán bộ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã cán bộ bán chuyên trách được quan tâm thực hiện. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức chuyên môn tham gia học các lớp đại học và các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Phối hợp với Công đoàn xã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, đăng ký thi đua năm 2021.

Hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp tổng kết HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2020. Tổ chức hội nghị công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2020 của cán bộ, công chức xã và nộp về cấp trên theo quy định.

Triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, công khai, dân chủ, đúng luật. Kết quả, đã bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Đối với đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu được 23/25 đại biểu (thiếu 02 đại biểu).

Thường xuyên nắm và quản lý tốt đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã. Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã tiếp tục được thực hiện và có những chuyển biến tích cực. Bộ phận một cửa duy trì hoạt động theo quy chế đã được UBND xã ban

hành. Các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử đảm bảo theo quy định, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN - ISO 9001 : 2015. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 02 đơn đề nghị của công dân, nội dung các đơn chủ yếu mang tính kiến nghị, phản ánh. UBND xã đã xem xét giải quyết xong 02 đơn.

Tiến hành công tác lập bảng kê hộ kinh doanh phục vụ công tác điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể theo hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên.

### **III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Tồn tại, hạn chế:**

##### ***a. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã***

- Trong tổ chức quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND xã chưa có các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn. Chỉ đạo, xử lý đối với một số vi phạm về quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, vi phạm hành lang đường giao thông, thủy lợi, vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự có lúc, có vụ việc chưa kiên quyết, hiệu quả chưa cao.

- Việc kiểm tra, đôn đốc đối với quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức có lúc chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

- Công tác phối, kết hợp của một số cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ có mặt còn hạn chế.

##### ***b. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.***

- Tình trạng nông dân bỏ hoang diện tích đất canh tác vẫn còn nhiều (6,4 ha).

- Tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt còn chậm. Công tác hướng dẫn các hộ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu chưa đạt so với yêu cầu đề ra.

- Tình trạng lấn chiếm hành lang đường giao thông, thủy lợi; vi phạm về đất đai xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp còn xảy ra.

- Còn 03 trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự chưa chấp hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện. Công tác huấn luyện, tác phong có lúc còn chậm, việc tiếp thu nội dung, giáo án bài giảng của lực lượng dân quân tham gia huấn luyện còn hạn chế. Duy trì nề nếp chế độ trực của lực lượng dân quân tại UBND xã chưa chặt chẽ.

- Việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của một số người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa nghiêm.

#### **2. Nguyên nhân:**

Những hạn chế nêu trên do tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu là:

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn còn chậm, thiếu linh hoạt, chưa chủ động trong việc tham mưu cho UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo ở các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc nắm bắt diễn biến và phát hiện các vi phạm ở dưới thôn, xóm không kịp thời, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.

- Trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chưa cao, năng lực có mặt còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương với một số công chức có việc còn thiếu chặt chẽ, không đồng bộ chưa phát huy hết tiềm năng của cơ sở.

- Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự chưa triệt để.

- Công tác nắm tình hình, phụ trách ngành, phụ trách địa bàn của một số cán bộ, công chức chưa thật sự sâu sát, thiếu chủ động, chưa có giải pháp tối ưu.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ phải dừng hoạt động theo quy định. Một bộ phận lao động của địa phương bị giảm thu nhập do các công ty, doanh nghiệp thực hiện cắt giảm giờ làm. Từ đó ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Nhiệm vụ, giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021**

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

1. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong 6 tháng đầu năm 2021. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời nắm bắt và chủ động chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Khuyến khích cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ thôn, trạm y tế, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng ban thú y, trưởng đài truyền thanh, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, Hợp tác xã dịch vụ thu gom rác thải....

3. Chân chính kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường hoạt động các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, các tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ an toàn Covid ở các cơ quan, không để dịch phát sinh ở địa phương.

5. Xây dựng quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

#### **II. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI**

##### **1. Lĩnh vực kinh tế**

### **1.1. Về nông nghiệp**

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa gieo cấy đúng lịch thời vụ và trồng cây rau màu vụ đông đảm bảo kế hoạch, chú trọng quy vùng sản xuất tập trung, gieo cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao. Tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, chuẩn bị giống vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ cho sản xuất vụ mùa và trồng cây rau màu vụ đông. Tiếp tục chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp trộn mồi bả đánh chuột bằng thuốc sinh học để cung cấp cho nhân dân đánh chuột.

- Chỉ đạo, rà soát, thống kê diện tích nhân dân bỏ không gieo cấy để xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các loại cây khác theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất để phát triển theo hướng trang trại, vùng sản xuất tập trung, hạn chế tình trạng ruộng manh mún.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ thu và công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; Triển khai và thực hiện kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2021 - 2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn xã.

- Duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

### **1.2. Về Tiểu thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng**

- *Tiểu thủ công nghiệp*: Huy động mọi nguồn lực của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cấp trên, khuyến khích doanh nghiệp để đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn. Tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

- *Giao thông*:

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp, đóng góp kinh phí để mở rộng mặt lề đường và làm bê tông các đoạn đường thôn, xóm và đường ra đồng mà hiện nay đã bị xuống cấp hoặc có chiều rộng mặt đường chưa đảm bảo đúng quy cách.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các yếu tố vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang thủy lợi, đê điều, giải tỏa các cây cối, rau màu trồng trái quy định trên các bờ kênh, bờ đập.

- *Xây dựng*: Đôn đốc, giám sát nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công công trình xây dựng nhà Hiệu bộ và phòng học chức năng trường Trung học Cơ sở. Triển khai ký kết Hợp đồng xây dựng công trình phụ trợ trường Tiểu học, lập hồ sơ xây dựng các công trình mới trên địa bàn xã.

- Tổ chức lập phương án hồ sơ giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân ủng hộ phương án giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường theo quy định và bàn giao mặt bằng để xây dựng Điểm dân cư mới thôn Đông Phong; Điểm dân cư mới thôn Thượng Hải; Sân vận động trung tâm xã và Đường trục xã đoạn từ tỉnh lộ 391 đến Doanh trại

quân đội. Tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 đến năm 2030.

**1.3. Về dịch vụ:** Tập trung phát triển đa dạng, đẩy mạnh tốc độ phát triển các hoạt động dịch vụ ở nông thôn gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

#### **1.4. Tài chính – ngân sách**

- Quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất, thu hoa lợi công sản, đấu thầu đất công ích, thu khác ngân sách.

- Thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của xã. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong quản lý ngân sách, quản lý tài sản công.

Khai thác tốt nguồn thu để trả nợ công, đầu tư xây dựng hoàn thành công trình nhà Hiệu bộ và phòng học trường Trung học cơ sở và các công trình xây dựng mới ở địa phương.

#### **1.5. Tài nguyên- môi trường**

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện cho phép làm hồ sơ đề nghị xử lý đất “xen kẹt” với phương án có thu tiền theo đúng quy định của nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai xử lý kiên quyết đối với tất cả các hành vi vi phạm luật đất đai trên địa bàn xã.

- Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc HTX dịch vụ thu gom rác thải hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm về môi trường. Quản lý, tuyên truyền nhân dân sử dụng có hiệu quả các thùng chứa bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật đã được lắp đặt trên các cánh đồng.

## **2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội - TDTT.**

### **2.1- Về giáo dục.**

Chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 theo đúng quy định.

Duy trì, giữ vững danh hiệu trường Tiểu học và trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Phần đầu xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn giai đoạn 1. Trường Tiểu học và trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

Tiếp tục thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Đôn đốc Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

### **2.2- Về văn hóa - thông tin - tuyên truyền.**



Tích cực tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Giữ vững danh hiệu làng văn hóa Đông Phong và Thượng Hải.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin. Tập trung chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng tin bài của Đài truyền thanh xã, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và có tính thời sự.

### **2.3 - Về thể dục, thể thao.**

Tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng luyện tập thể dục, thể thao, tham gia luyện tập các môn thể dục thể thao hợp lý để rèn luyện sức khỏe.

Triển khai và tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ IX theo kế hoạch đã đề ra và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

### **2.4- Về công tác Y tế - Dân số- Kế hoạch hóa gia đình**

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Tổ chức tiêm Vắc xin phòng dịch bệnh đảm bảo an toàn; tuyên truyền nhân dân phòng chống bệnh dịch không để bệnh dịch phát sinh ở địa phương. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuyên truyền giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, cân bằng giới tính khi sinh. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021.

### **2.5 - Về Lao động - Thương binh - xã hội**

- Thực hiện các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh Liệt sĩ (27/7/2021).

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hè cho thanh thiếu niên năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực bổ ích và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế tự nguyện, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

### **3. Quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội vụ**

**3.1- Về quốc phòng:** Kiện toàn lực lượng dân quân thường trực, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại công sở, thường xuyên làm tốt công tác giữ gìn bảo quản và sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật.

Xây dựng, triển khai và thực hiện tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt đầu năm 2022. Tiếp tục giải quyết tốt chế độ chính sách hậu phương Quân đội.

Tham mưu các giải pháp xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Tổ chức tổng kết nhiệm vụ QP – QSDP năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ QP- QSDP năm 2022.

**3.2- Về an ninh trật tự:** Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định tình hình nhân dân, nắm chắc tình hình trên địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Phần đầu 02 làng giữ vững danh hiệu làng an toàn về an ninh trật tự.

**3.3- Về công tác Nội vụ - Tư pháp:**

Thực hiện nghiêm việc thường trực công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư đề nghị của công dân. Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức xã theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. UBND xã yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2021, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục một cách thiết thực, có hiệu quả góp phần cùng UBND xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Mãng**